

UBND THỊ TRẤN BẮC LÝ
BAN CHỈ ĐẠO-CSSKND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH - BCD

Bắc Lý, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH Chăm sóc và bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024

Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-BYT, ngày 09/03/2023 về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về y tế thị trấn giai đoạn đến năm 2030.

Ban chỉ đạo CSSKND thị trấn Bắc Lý xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024 như sau:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO KẾ HOẠCH CSSKND:

1. Sức khỏe là vốn quý nhất mỗi con người và của toàn thị trấn hội, dịch vụ y tế công là dịch vụ thị trấn hội đặc biệt, không vì mục tiêu lợi nhuận, đầu tư cho y tế là đầu tư phát triển con người, thể hiện bản chất tốt đẹp của thị trấn hội ta.

2. Đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng Công bằng - Hiệu quả - Phát triển, bảo đảm mọi người dân, đặc biệt người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng chính sách, người dân vùng khó khăn và các nhóm người dễ bị tổn thương được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản có chất lượng.

3. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân không những là trách nhiệm của ngành y tế mà còn là bổn phận của mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng; là trách nhiệm của các ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức thị trấn hội nghề nghiệp, trong đó ngành y tế giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn kỹ thuật.

4. Nhà nước thống nhất quản lý vĩ mô, định hướng phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân thông qua hệ thống pháp luật và chính sách, điều tiết, phân bổ nguồn lực, quản lý chất lượng dịch vụ y tế và giá dịch vụ y tế.

5. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính trong các đơn vị y tế gắn với việc thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân để nhanh chóng thích ứng với thể chế kinh tế thị trường định hướng thị trấn hội chủ nghĩa trong các hoạt động của ngành y tế.

6. Kết hợp hài hòa giữa củng cố mạng lưới y tế cơ sở với phát triển y tế chuyên sâu, giữa phát triển y tế công lập với y tế ngoài công lập, giữa y học hiện đại với y học cổ truyền.

II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

Xây dựng và phát triển hệ thống y tế trên địa bàn thị trấn Bắc Lý từng bước hiện đại, công bằng và hiệu quả. Bảo đảm mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Người dân được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần. Giảm tỷ lệ mắc bệnh tật, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, nâng cao chất lượng dân số góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2. Mục tiêu cụ thể:

Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tử vong và tàn tật, không chế các bệnh truyền nhiễm, các bệnh gây dịch thường gặp và mới nổi, không để dịch lớn xảy ra, hạn chế tiến tới kiểm soát các yếu tố nguy cơ của các bệnh lây nhiễm, các bệnh liên quan đến môi trường, lối sống, hành vi, an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng, bệnh học đường, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế.

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng từ thị trấn đến thôn. Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe ban đầu, tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Phát triển y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.

Chủ động duy trì mức sinh hợp lý, không chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng đủ nhu cầu dịch vụ kế hoạch hóa gia đình của người dân, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ sinh sản có chất lượng, tăng cường lồng ghép các yếu tố về dân số vào hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế thị trấn hội ở các cấp, các ngành.

Phát triển nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng, chú trọng phát triển nhân lực có trình độ cao, tiến tới đạt cơ cấu hợp lý giữa bác sỹ và điều dưỡng, kỹ thuật viên... bồi dưỡng, nâng cao y đức thường xuyên.

Đổi mới cơ chế hoạt động, phát triển bảo hiểm y tế toàn dân.

Bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, máu, chế phẩm máu và trang thiết bị y tế có chất lượng với giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của nhân dân, quản lý, sử dụng thuốc và trang thiết bị hợp lý, an toàn và hiệu quả.

Nâng cao năng lực quản lý và năng lực thực hiện chính sách y tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hệ thống thông tin y tế đáp ứng nhu cầu đổi mới và phát triển ngành y tế.

Hệ thống y tế thị trấn đã được hoàn thiện, phát triển y tế chuyên sâu, đáp ứng cơ bản nhu cầu bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân trên địa bàn thị trấn.

Phát triển hài hòa y tế công lập và y tế ngoài công lập, trong đó y tế công lập giữ vai trò nòng cốt, kết hợp tốt y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc, mọi người dân đều được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản có chất lượng cao.

Mọi người dân được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần, đáp ứng yêu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền:

Huy động sự tham gia của toàn thị trấn hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân:

Đưa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế thị trấn hội của địa phương, cụ thể hóa những mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản, cuối năm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, coi đó là một tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Nâng cao trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp của các ngành, các cấp, các

tổ chức đoàn thể nhân dân, đồng thời huy động các tổ chức kinh tế thị trấn hội tham gia tích cực thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Củng cố tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả của ban chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thị trấn, nâng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia, phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị thị trấn hội, đối với hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện lồng ghép các chương trình, mục tiêu, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng.

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn:

Triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của ngành về lĩnh vực y tế trên địa bàn.

Trạm y tế tham mưu cho UBND thị trấn tổ chức lễ phát động các chương trình mục tiêu y tế quốc gia như: “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS”... Tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường thôn, xóm thường xuyên trong toàn thị trấn.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cơ sở hành nghề khám chữa bệnh và dược tư nhân.

3. Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe:

Tăng cường tập huấn cho cán bộ y tế thị trấn, TDP để nâng cao năng lực hoạt động và kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cho cán bộ làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe.

Xây dựng chương trình truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng, phù hợp với các yếu tố về văn hóa, giới, lứa tuổi. Phát triển các mô hình truyền thông hiệu quả, mở rộng đa dạng hóa các hoạt động truyền thông để nâng cao các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân với quan điểm “Sức khỏe cho mọi người”, và “Mọi người vì sức khỏe”.

Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cho nhân dân về lối sống, hành vi ảnh hưởng đến sức khỏe như hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, tình dục không an toàn, dinh dưỡng không hợp lý, về sức khỏe học đường, dân số kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, rèn luyện thể dục thể thao, giúp người dân có kiến thức cơ bản về phòng chống bệnh tật, có lối sống lành mạnh, tự rèn luyện để nâng cao sức khỏe, đẩy mạnh truyền thông về lợi ích, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và giá dịch vụ y tế.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân:

a. Công tác y tế dự phòng:

Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, công tác phòng, chống dịch, nâng cao

sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS và an toàn thực phẩm. Tăng cường hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động, kiểm soát các bệnh lây nhiễm, bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, các bệnh liên quan đến môi trường, lối sống. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia y tế.

Tăng cường các hoạt động giám sát và kiểm soát các chất thải gây ô nhiễm môi trường, xử lý các chất thải y tế và các chất thải độc hại. Thực hiện quản lý hiệu quả các yếu tố có hại cho sức khỏe như: hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, tình dục không an toàn, dinh dưỡng không hợp lý, ngộ độc thực phẩm... Tăng cường công tác thanh tra liên ngành và kiểm tra an toàn thực phẩm. Xây dựng các công trình cung cấp nước sạch, công trình vệ sinh để thực hiện “ ăn sạch, uống sạch, ở sạch”.

Tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, đuối nước, tự tử, bệnh nghề nghiệp, phòng chống HIV/AIDS, an toàn thực phẩm. Triển khai các giải pháp thích hợp để khắc phục nhanh hậu quả đối với sức khỏe do thảm họa, thiên tai, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, bạo lực gia đình...

b, Công tác khám chữa bệnh và phục hồi chức năng:

Hoàn thiện mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh trong trạm y tế ứng dụng các kỹ thuật y chuyên sâu, mở rộng mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền, chú trọng phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

Phát triển kỹ thuật y tế phân đầu thực hiện được 100% số kỹ thuật được phân tuyến.

Thiết lập hệ thống quản lý, kiểm định và kiểm soát chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong trạm y tế.

Thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, tạo thuận lợi cho người có bảo hiểm y tế trong khám bệnh và chữa bệnh, tiếp tục triển khai tốt chính sách bảo hiểm cho người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi và các đối tượng dễ bị tổn thương, mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại trạm y tế.

c, Đẩy mạnh công tác dân số:

Ổn định và phát triển hệ thống Dân số - KHHGD. Tăng cường phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật, cập nhật cung cấp thông tin tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, Tổ chức chính trị thị trấn hội và những người có uy tín trong cộng đồng. Triển khai mạnh, có hiệu quả hoạt động truyền thông, giáo dục phù hợp với từng nhóm đối tượng. Mở rộng và nâng cao chất lượng giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường, kết hợp tốt truyền thông đại chúng với truyền thông trực tiếp thông qua mạng lưới cộng tác viên dân số.

Huy động các ngành, tổ chức chính trị thị trấn hội, cộng đồng tham gia công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Củng cố tổ chức bộ máy, ổn định nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tăng cường kiểm tra thanh tra, nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng trong thực hiện chính sách, pháp luật về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

Kiên toàn mạng lưới cung cấp dịch vụ theo phân tuyến kỹ thuật, đảm bảo cung cấp các gói dịch vụ dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng công tác dự báo, xây dựng kế hoạch sử dụng phương tiện tránh thai hợp lý và cung cấp đủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Mở rộng cung cấp các dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

Nâng cao chất lượng thu thập, xử lý thông tin số liệu về dân số, sức khỏe sinh sản trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin, cung cấp đầy đủ chính xác kịp thời thông tin số liệu phục vụ sự chỉ đạo điều hành quản lý ở các cấp.

d, Củng cố và hoàn thiện công tác y tế cơ sở :

Tiếp tục hoàn thiện y tế cơ sở theo Chỉ thị số 06 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, UBND thị trấn tiếp tục củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 06 - CT/TW, Kết luận số 42 - KL/TW.

e, Phát triển y học cổ truyền :

Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách quốc gia về y dược cổ truyền và kế hoạch hành động về phát triển y dược cổ truyền, củng cố hệ thống tổ chức y học cổ truyền tuyến cơ sở.

Thực hiện quy trình kỹ thuật điều trị bằng y dược cổ truyền và quy trình điều trị kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại đối với một số chứng bệnh, thực hiện phác đồ điều trị bằng y dược cổ truyền đối với một số bệnh mà y dược cổ truyền có khả năng điều trị đạt kết quả tốt. Tăng cường quản lý thị trường thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và dược liệu.

f, Tiếp tục đẩy mạnh thị trấn hội hóa công tác y tế :

Tăng cường thị trấn hội hóa nâng cao nhận thức để các tổ chức chính trị thị trấn hội cùng tham gia hoạt động CSSKND, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho y tế để nâng cao chất lượng công tác CSSKND.

Khuyến khích phát huy quyền tự chủ, tự chịu thực hiện chức năng nhiệm vụ, tổ chức các loại hình liên doanh, liên kết, chuyển giao kỹ thuật, khám chữa bệnh tự nguyện.

Tiếp tục huy động các nguồn đầu tư của thị trấn hội cho y tế, đồng thời có những điều chỉnh chính sách phù hợp để hạn chế tác động không mong muốn của chính sách thị trấn hội hóa hoạt động y tế đối với người dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

UBND thị trấn giao trách nhiệm cho các ban ngành đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

1. Văn phòng UBND:

Căn cứ kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của thị trấn, tham mưu cho UBND xây dựng và triển khai kế hoạch hành động của thị trấn. Kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban chỉ đạo CS & BVSKND.

2. Trạm y tế:

Chủ động rà soát các tiêu chí và Tham mưu UBND tổ chức tổng kết đánh giá theo các tiêu chí của bộ tiêu chí Quốc gia về y tế đề nghị công nhận chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2024 – 2030.

Trạm y tế chủ trì và phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong thị trấn tổ chức công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho cộng đồng và cá nhân, tổ chức các chiến dịch, duy trì thường xuyên công tác vệ sinh môi trường ở các tổ dân phố để phòng chống dịch, các bệnh truyền nhiễm.

Kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác ATTP, không để ngộ độc thực phẩm xảy ra. Thực hiện tốt chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, phấn đấu giảm tỷ lệ SDD xuống còn 0,3% năm.

Giám sát dịch và có biện pháp xử lý dập dịch kịp thời, không để dịch lan

Đảm bảo tốt các tiêu chí chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Quản lý, kiểm tra giám sát thường xuyên hoạt động của các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn.

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động đối tượng nhận thức đúng công tác sinh đẻ có kế hoạch và áp dụng các biện pháp tránh thai, KHHGD, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu chuyên môn.

Phối hợp cùng Trung tâm y tế huyện phấn đấu đạt chỉ tiêu về áp dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

Giảm tỷ suất sinh 0,02 - 0,05‰. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 0,5% - 1% năm. Duy trì tỷ lệ chấp nhận các biện pháp tránh thai > 90%.

3. Ban văn hóa thông tin :

Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của cá nhân và của cả cộng đồng dần dần làm thay đổi nhận thức và hành vi của mọi người dân.

Chỉ đạo đài truyền thanh thị trấn, tổ dân phố phối hợp với trạm y tế duy trì thường xuyên và thực hiện tốt về số lượng, chất lượng các buổi phát thanh tuyên truyền tại thị trấn và các tổ dân phố.

4. Các ngành đoàn thể:

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kế hoạch, chỉ đạo phối hợp với y tế cơ sở, mạng lưới y tế tổ dân phố vận động nhân dân thực hiện tốt việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, tổ chức phong trào vệ sinh môi trường, ATTP... Phòng chống các bệnh dịch truyền nhiễm.

Trên đây là kế hoạch chăm sóc và bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024. BCD chăm sóc và bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân, yêu cầu các ngành đoàn thể trong thị trấn nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND);
- Chủ tịch, PCT-UBND thị trấn;
- Trạm y tế thị trấn;
- Thành viên BCD TT;
- Lưu VT, YT.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Quang Huy

